

UBND QUẬN KIẾN AN
TRƯỜNG MẦM NON VĂN ĐÁU
Số: 25./KH-MNVD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- hạnh phúc
Kiến An, ngày 14 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

**Tổ chức triển khai công tác Pháp chế, phổ biến, giáo dục Pháp luật,
phòng chống tham nhũng năm học 2023-2024**

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2013-2014;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Pháp chế;

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Thông tư số 06/2021/TT-TTCT ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Luật Thanh tra; Luật tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm tra, pháp chế, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2023-2024;

Trên cơ sở tình hình thực tế, trường mầm non Văn Đầu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác Pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật, phòng chống tham nhũng năm học 2023-2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Từng bước nâng cao chất lượng công tác Pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh trường mầm non Văn Đầu nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác pháp chế trong hoạt động của trường, của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Pháp chế, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), giáo dục phòng chống tham nhũng trong nhà trường, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh một cách thường xuyên, kịp thời, tạo sự chuyên biến

manh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh; góp phần ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hạn chế hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nếp văn minh, giữ gìn an ninh - trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của cán bộ, viên chức, lao động trong toàn trường đối với việc phòng chống tham nhũng trong nhà trường; Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng trong nhà trường, bảo đảm mọi hoạt động trong nhà trường đều công khai minh bạch, góp phần sử dụng một cách có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển giáo dục; Thực hiện nhiệm vụ, biện pháp chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được tiến hành đồng bộ từ lãnh đạo nhà trường đến cán bộ, viên chức, lao động. Gắn nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với cuộc vận động “*tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

2. Yêu cầu

Kế thừa kết quả và kinh nghiệm công tác Pháp chế, công tác PBGDPL, công tác phòng, chống tham nhũng trong nhà trường thời gian qua, bảo đảm sự liên tục và tính hệ thống của công tác Pháp chế, PBGDPL, giáo dục phòng, chống tham nhũng.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ Pháp chế, giáo dục phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật (TTPBGDPL) trong trường học.

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định Pháp luật gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, của thành phố và các quy định Pháp luật gắn với quyền, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh; lựa chọn hình thức, nội dung, biện pháp phổ biến, tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó quan tâm ưu tiên đối với các đối tượng là phụ huynh, học sinh.

Tăng cường công tác Pháp chế, đảm bảo nhà trường hoạt động tuân theo Pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của của cán bộ, nhà giáo, người lao động và người học trong nhà trường; Công tác Pháp chế, công tác PBGDPL, giáo dục phòng, chống tham nhũng trong nhà trường phải đúng chủ trương, đường lối quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo.

PBGDPL, giáo dục phòng, chống tham nhũng phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng các hình thức PBGDPL, giáo dục phòng, chống tham nhũng mới. Việc lựa chọn nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng theo hướng kết hợp thực tiễn, học đi đôi với hành. Ngoài việc cung cấp thông tin Pháp luật, công tác PBGDPL, giáo dục phòng, chống tham nhũng còn phải vận động CBCCVC và CMHS chấp hành Pháp luật, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, tăng cường năng lực phòng, chống tham nhũng trong nhà trường.

Gắn chặt hơn nữa công tác PBGDPL với giáo dục đạo đức. Kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa: tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng một cách hợp lý trong các hoạt động tại trường học.

II. NỘI DUNG

*Công tác Pháp chế:

1) Tập trung nâng cao chất lượng công tác Pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm Pháp luật.

2) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 29-NQ/TW); Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Nghị quyết số 44/NQ-CP); Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Kế hoạch hành động của ngành giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT).

3) Tiếp tục bổ sung, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giảng dạy pháp luật cho CB, GV và chuẩn hóa đội ngũ theo quy định của pháp luật.

4) Thực hiện mua bổ sung tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật; tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả tủ sách Pháp luật.

5) Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc ban hành văn bản nhà trường, quản lý văn bản đi, đến đúng quy định.

*Công tác phổ biến, giáo dục Pháp luật

Tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, chủ yếu của các văn bản Luật được Quốc hội thông qua. Tích cực phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản Pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo, HĐND- UBND Thành phố ban hành. Kết hợp việc phổ biến văn bản Pháp luật với các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành, thành phố, đồng thời PBGDPL cần gắn với nội dung cuộc vận động “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các văn bản Pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực Giáo dục (Các Thông tư mới liên quan đến cấp học Mầm non).

Tiếp tục tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày 09 tháng 11).

1) Đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên trong nhà trường



Tập trung nghiên cứu cân đối, sắp xếp, bố trí thời gian, nội dung và hình thức thích hợp để phổ biến các văn bản quy phạm Pháp luật mới ban hành, các chuyên đề Pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác:

- *Hiến pháp 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;*

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Luật Thanh tra; Luật tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật tố cáo; Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- *Công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc: Luật Quốc phòng năm 2005, Luật Biên giới quốc gia 2003, Luật Biển Việt Nam năm 2012.*

- *Phổ biến các quy định của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, HĐND- UBND Thành phố liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục tại trường mầm non như: Thông tư số 52/2020/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2020 bổ sung, sửa đổi Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; Thông tư số 55/2020/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình GDMN sau sửa đổi...*

2) Đối với Học sinh:

Lồng ghép trong các hoạt động giáo dục trẻ các nội dung về ý thức thực hiện pháp luật, hành vi văn minh, ứng xử đúng với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước, thực hiện đúng các quy định về ATGT về kỹ năng sống, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường ...

***Công tác phòng, chống tham nhũng:**

1) Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật sửa đổi bổ sung và một số điều của Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, viên chức, lao động: *Luật phòng chống tham nhũng số: 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập; Quyết định số 6074/QĐ-BGD-ĐT ngày 27/12/2013 và Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng;*

Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 127/NĐ-CP ngày

30/12/2021 của Chính phủ; và các Văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2) Thực hiện giải pháp phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí:

2.1. Tiến hành rà soát và công khai minh bạch đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí:

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai minh bạch đối với cơ sở giáo dục quốc dân

(Thực hiện theo Thông tư số 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2020; Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017; Thông tư 16/2018/TT-BGD&ĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT):

+ Công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công và xây dựng cơ bản.

+ Công khai, minh bạch trong quản lý dự án, đầu tư xây dựng.

+ Công khai, minh bạch về tài chính và sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức tiêu chuẩn, quy định của nhà trường.

+ Công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị.

+ Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ và kê khai tài sản.

+ Công khai các quy định đảm bảo quyền và lợi ích người học.

Để thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch các lĩnh vực công tác của nhà trường, các tổ chức, thành viên trong trường cần tiếp tục rà soát để thống nhất và công khai quy trình, thủ tục giải quyết; bảo đảm hợp lý, hạn chế tình trạng lợi dụng sơ hở để vụ lợi cá nhân hoặc gây thất thoát, lãng phí, gồm:

- Về phòng chống tham nhũng:

+ Thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy chế hiện hành.

+ Công khai quy trình, thủ tục xét thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu cho cán bộ, viên chức, lao động.

- Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

+ Thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của luật ngân sách; Thực hiện cơ chế khoán kinh phí và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và tài chính;

+ Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy định các khoản chi: hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, đi công tác, sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, mua sách báo, tạp chí...

+ Xây dựng cơ cấu đội ngũ, phân công CBVC, người lao động theo quy định, đúng người, đúng việc.

+ Quản lý, sử dụng văn phòng làm việc, trang thiết bị, phương tiện làm việc. Đặc biệt chú ý sử dụng, bảo quản máy tính, máy in, thiết bị và đồ dùng giảng dạy.



+ Quản lí và sử dụng đất đai của trường đúng mục đích, hiệu quả.

2.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính:

+ Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định cụ thể chức trách từng vị trí công tác; đặc biệt chú ý trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị.

+ Cụ thể hóa quy tắc ứng xử nghề nghiệp của nhà giáo, đảm bảo phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của nhà trường. Triển khai thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử trong trường học (*Theo TT số 06/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở GDPT, cơ sở GDTX*).

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong phát hiện xử lí vi phạm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt các buổi tiếp dân, kết hợp với hòm thư góp ý để phát hiện kịp thời những hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

2.4. Phát huy vai trò của đoàn thể:

+ Phối hợp với Công đoàn: Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân hoạt động đúng quy định của Pháp luật.

+ Vận động CBVC, người lao động thực hiện tốt cuộc vận động “*Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*”.

+ Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thông qua tuần sinh hoạt chính trị đầu năm, các hoạt động ngoại khóa tiến hành lồng ghép với việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức, ý thức tiết kiệm, giữ gìn bảo vệ tài sản công; ý thức trung thực và có thái độ ứng xử đúng đắn.

III. BIỆN PHÁP

Giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Pháp chế, GDPBPL. Cán bộ làm công tác Pháp chế, PBGDPL phải thường xuyên trau dồi kiến thức Pháp luật, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới và tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp quận tổ chức.

Chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch lồng ghép giáo dục Pháp luật một cách phù hợp trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường, lớp.

Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong công tác PBGDPL tại đơn vị, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao, đưa những thông tin Pháp luật đến các đối tượng một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tăng cường đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là tổ chức tốt “Ngày Pháp luật”, đảm bảo nâng cao ý thức pháp luật để từ đó mọi người tuân thủ một cách tự giác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời gian	Nội dung	Đối tượng	Hình thức	Đánh giá
Tháng 9,10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng kế hoạch về công tác Pháp chế và phổ biến, giáo dục Pháp luật, phòng, chống tham nhũng trong nhà trường; - Lập sổ theo dõi và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực giáo dục của nhà trường (Quản lý công văn đi - đến). - Xây dựng hệ thống tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tham nhũng trong nhà trường. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ quản lý. - Cán bộ phụ trách công tác pháp chế, PBGDPL của trường. 	- Phổ biến trong các cuộc họp.	
Tháng 11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện Ngày pháp luật theo chủ đề phù hợp nhiệm vụ, kế hoạch của nhà trường. - Bồi dưỡng Quy định về đạo đức nhà giáo và các văn bản liên quan đến công tác Pháp chế, PBGDPL và phòng chống tham nhũng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ quản lý Giáo viên, công nhân viên toàn trường 	<ul style="list-style-type: none"> Tổ chức học tập bồi dưỡng. - Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định. 	
Tháng 12/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế của CBGV, NV. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ quản lý GV – CNV toàn trường 		
Tháng 01,02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Bồi dưỡng một số văn bản luật theo quy định. - Thực hiện các quy định Pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản); 	<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ quản lý GV, công nhân viên toàn trường 	Tổ chức học tập bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn	
Tháng 4,5/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế của CBGV, NV. - Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Pháp luật và tuyên truyền việc thực hiện Pháp luật gửi Phòng GD&ĐT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cán bộ quản lý Giáo viên, công nhân viên toàn trường 		

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế, PBGDPL, công tác phòng, chống tham nhũng của nhà trường năm học 2023 - 2024, yêu cầu các Đoàn thể, tổ chuyên môn, CBGVNV nhà trường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo BGH nhà trường để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;
- Các bộ phận;
- Lưu: VT.

